
  นับถอยหลังไปอีกไม่กี่วัน ก็จะถึงงาน “ลอยประทปีถวายอาลัยพ่อหลวงของแผ่นดิน”  ในค่่าคืน 

วันลอยกระทง 14 พ.ย. 59 ซึ่งประทปีจ่านวนถงึ 9,789 ดวง จะสาดส่องสว่างไสวไปทั่วท้ังผืนน่้า เพื่อให้พ่อ
มองเห็นเราจากสวรรคาลัย และรับรู้ได้ว่า เรารักและคิดถึงพระองค์ท่านมากเพียงใด 

 
ทว่า กว่าจะได้มาซึ่งประทีปร่วมหมื่นดวง เบือ้งหลังคอื การท างานอย่างหนักของเหล่าจติอาสา ผู้ทุ่มเทและ

อุทิศตนปิดทองหลังพระ โดยมี “ผอ.หมู” หรอื นายโอภาส อสิโม ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหัว
เรือใหญ่และทูตวัฒนธรรมอีกร่วม 30-40 ชีวติ ยังไม่รวมถึงนักศึกษาคณะต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่ช่วยกัน
ตระเวนหากะลามะพร้าว เทียนพรรษา และร่วมท าประทีปอย่างแข็งขัน เกิดเป็นภาพที่นา่ชื่นชมในวันที่ทุกหัวใจหลอม
รวมเป็นหนึ่ง ทั้งก็เพื่อพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลเดช ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของทุกคน 

 
 ผอ.หมู เล่าว่า กะลามะพร้าวและเทียนพรรษาอันเป็นวัตถุดิบหลักในการท าประทีปนั้น 
ส่วนใหญ่ได้มาจากผู้จติศรัทธาร่วมกันบริจาค เพราะทุกคนเต็มใจและภูมใิจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน
การท าความดีเพื่อร าลึกถึงพระองค์ท่าน จากหนึ่งเป็นสิบ เป็นรอ้ย เป็นพัน จนถึงหมื่น นี่คือ
ปรากฏการณ์แห่งความรักที่ยิ่งใหญม่ากเหลอืเกิน 
 

 พงษ์พัฒน์ จาโร “บ่าว” นักศึกษาปี 4 โปรแกรมวิชาสังคมศกึษา คณะครุศาสตร์ ประธาน
ทูตวัฒนธรรม กล่าวว่า ในฐานะคนของพระราชา รู้สกึภูมใิจมากที่ได้เป็นส่วน
หนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้ แมส้ิ่งที่ท าจะไม่ได้ใหญ่โต แตจ่ะเป็นความทรงจ า

ดีๆ ในชีวติ ที่ครัง้หนึ่งได้ท าอะไรเพื่อพระองค์ท่าน โดยตนและเพื่อนๆใช้เวลาหลังเลิกเรียนช่วยกัน
ท าประประทีปตั้งแต่ตอนเย็นจนถึงเที่ยงคนื วันไหนมีการบ้านก็จะน ามาท าที่ส านักศิลปะฯสิ่งที่ได้
คือความอดทนและการเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ ถามว่าจะมีสักกี่คนที่ได้เรยีนรู้วิธีท าไส้เทยีน ได้รูถ้ึงการ
ซ่อมแซมกะลามะพร้าวที่แตกหักด้วยภูมปิัญญาชาวบ้าน ซึ่งเป็นองค์ความรูท้ี่ตนได้จากเพื่อนๆ 
ที่มาท าประทีป โดยประทีปดวงหนึ่งๆ ใช้เวลาในการท าประมาณ 10-20 นาที เพราะต้องรอให้

กว่าจะมาเป็นประทปี 9,789 ดวง มรภ.สงขลา 

“จติอาสา” ความงดงามแห่งการปิดทองหลังพระ  

 



เทียนที่หยอดลงไปแหง้ดเีสียก่อน จากนั้นจึงน ามาทดลองลอยในน้ า แมจ้ะผ่านขัน้ตอนตา่งๆ มากมายกว่าจะออกมา
เป็นประทีปสักดวง แตพ่วกตนก็ชว่ยกันท าเพื่อถวายพ่อหลวง ซึ่งแสงเทียนจากประทีปนั้นเปรียบได้กับแสงสวา่งแหง่
โครงการพระราชด าริต่างๆ ของพระองค์ 

 
 ด้าน สิทธิชัย ผลอาร ี “โอม” นักศึกษาปี 4 โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยา
ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีตนายกสโมสรนักศกึษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
กล่าวบ้างว่า การท าประทีปไม่ยาก แตท่ี่ยากกว่าคือการกล้าที่จะเดินเข้ามาท าสิ่งใหม่ๆ  
ตนอยากมีสว่นร่วมในกิจกรรมนี้ อยากปิดทองหลังพระ ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลเดช ที่ว่า “การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึง

คราวจ าเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จรงิแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มใีครเห็น แตถ่้า
ทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหนา้ ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้”   
 

ขณะที่ พัฒนพงษ์ สุขสว่าง “แท๊ป” นายกสโมสรนักศกึษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวว่า เมื่อทราบ
ข่าวจาก ผอ.หมู ว่าจะมกีารจัดงานลอยประทีปฯ ซึ่งมกีะลามะพร้าวจ านวนมากที่ต้องการก าลังคนในการตกแตง่ 
ขัดเกลา ตนและเพื่อนๆ นักศกึษาในคณะร่วม 200 คน จึงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาช่วยขัดกะลา รู้สกึปลาบปลืม้
ใจที่ได้เป็นส่วนหน่ึงในการถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน ซึ่งตอนนีย้ังต้องการจติอาสาอีกมาก อยากใหเ้พื่อนๆ 
ได้เป็นส่วนหนึ่งในการท าดีเพื่อพ่อ 

 

จักริน หนูคล้าย “บู” นักศึกษาปี 4 โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 
กรรมการองคก์ารนักศึกษาภาค ปกติ ซึ่งร่วมกับเพื่อนๆ ตระเวนขอเทียนพรรษาจาก   
วัดต่างๆ กล่าวบ้างว่า รู้สกึภูมิใจมากที่ได้ท าเพื่อพ่อหลวง แม้ไม่มีใครเห็นแตพ่วกตน     
ก็ท าด้วยใจ ไม่มใีครบังคับ ทุกคนเสียสละเวลาส่วนตัวมาท าความดี ด้วยความรักและ
จติส านึกแหง่ความจงรักภักดีตอ่พระองค์ท่าน 

 

ปิดท้ายด้วย มณฑา เพชรสุวรรณ์ “ป้าแหม่ม” พนักงานบริการประจ าส านักศิลปะฯ ผู้คอยหุงหาอาหารให้
บรรดาจติอาสา กล่าวว่า ผอ.หมู พูดเสมอวา่นักศกึษามาช่วยกันท าประทีปจนดกึดื่น เราจะให้พวกเขาหวิได้อย่างไร 
แมต้นจะเป็นแมบ่้านแตก่็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการท าความดี บางคนอาจคิดว่าไม่ส าคัญ แตน่ี่คอืสิ่งที่ยิ่งใหญ่
ส าหรับตน การได้ท าเพื่อพระองค์ท่าน ถือเป็นความภูมิใจครัง้หนึ่งในชวีิตที่อาจหาโอกาสแบบนีไ้ม่ได้อีกแล้ว...     

บทความโดย...ลัดดา เอ้งเถีย้ว นักประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบโดย...ปริญภรณ์  ช ุมมณี นักประชาสัมพันธ์ 


